

สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 มีมติในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ : ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2565 ของคุรุสภา เนื่องในวันครู 2565 โดยได้รับคำนิยามดังนี้ เป็นผู้นำในการยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพโดยสร้างระบบนิเวศให้สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ของครู นักเรียน และชุมชน ด้วยการนำเทคโนโลยีนำมาสมัมาใช้ในการเรียนการสอน ดังปณิธานที่ว่า “สร้างคุณค่า สร้างอนาคตที่ยั่งยืน”

2. เรื่อง มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ : ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 และเอกสารแนบท้ายระเบียบ กกอ. เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสนอ โดยให้เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล ซึ่งอนุโลมให้ผู้ขอสามารถยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอ กำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคณาจารย์ที่ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเตรียมเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว พร้อมทั้งให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต่อไป

3. เรื่อง มหาวิทยาลัยสยามขอความเห็นชอบการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง : ที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสยามซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 2 งาน 85.4 ตารางวา ในราคา 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะอนุกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 74 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

4. เรื่อง การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี : ที่ประชุมรับทราบการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) จำนวน 8 หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา : ที่ประชุมรับทราบ

